



ข้อ 033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ภาคีเครือข่าย รวมทั้งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน/กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ร่วมจัดทำแผนงาน/วางแผน ร่วมดำเนินการ ไปจนถึงร่วมตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของหน่วยงานให้ดีขึ้น รวมทั้งนำความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากร การแก้ปัญหา การปรับปรุงการดำเนินงาน และผลักดันยุทธศาสตร์เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง LINE Official Account ประชาชนทั่วไปสามารถแอดไลน์ ตามลิงค์ <https://line.me/R/ti/p/%40๗๑๒mgev> หรือสแกน QR code หรือค้นหาเพื่อน จากไลน์ @๗๑๒mgev (มี @ ด้วยนะคะ) และการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวในการบูรณาการแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กับแผนของอบต. เพื่อนำตำบลเขาขาวสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๖๕



ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย ผู้บริหารอบต. ผู้แทนสมาชิกสภาอบต. บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหมู่บ้าน ผู้แทนประชาคม ผู้แทนส่วนราชการ โดยประชุมติดตาม รายงานประเมินผลแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ในลำดับต่อไป

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.เขาขาว



เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.เขาขาว ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย ผู้บริหารอบต. ผู้แทนสมาชิกสภาอบต. บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนประชาคม ผู้แทนส่วนราชการ โดยประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลเขาขาว และเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ประชุม
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลเขาขาว



เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตัวแทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จำนวน ๓ คน ได้เข้าประชุมกับผู้บริหารของอบต.เขาขาว ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลเขาขาว

ประชุมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาขาว



เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เป็นประธาน ประธานชมรมผู้สูงอายุ กรรมการชมรมฯ สมาชิกชมรม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วม จำนวน ๓๔ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโคกแค ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

**ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานนักจัดการทางสังคม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)**



วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโคกแค ตำบล
เขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อาจารย์อดิศร ไกรนรา อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน ตำบลเขาขาวเข้าร่วมรับมอบชุด
ผลิตภัณฑ์จากนักจัดการทางสังคมตำบลเขาขาว

ประชุมร่วมกับผู้จัดการบริษัททวงศับัณฑิตลาเท็กซ์ ๒๐๒๐ จำกัด
เรื่องการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานสามารถสรุปลสาเหตุการเกิดกลิ่นเหม็น



วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเชียว เสนี นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ร่วมกับ นายอนุสรณ์ คงฤทธิ์ รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาขาว นายสมคิด เลิศวิเชียร ส.อบต.ม.๑ นายเฉลิม ประมวลศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ เจ้าหน้าที่อบต. พร้อมด้วย ผู้จัดการบริษัททวงศับัณฑิตลาเท็กซ์ ๒๐๒๐ จำกัด ร่วมประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานสามารถสรุปลสาเหตุการเกิดกลิ่นเหม็น ดังนี้

๑. ยางสกิมไม่สามารถส่งออกได้ทัน และหากฝนตกลงมา จะส่งผลให้เกิดกลิ่นฟุ้งกระจาย
๒. การบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน - แนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้น ทางโรงงานได้ชี้แจงว่า กรณีการส่งออกยางสกิมไม่ทัน บริษัทจะนำผ้าเต็นท์ขนาดใหญ่มาคลุมยางไว้เพื่อป้องกันกลิ่นของยาง และ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวน ๒ บ่อเพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียจากโรงงาน ซึ่งการปรับปรุงบ่อบำบัดบริษัทได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ร่วมพัฒนาตำบลเขาขาว ถนนสายหนองยูง - ป่ายาง เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

 **องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว**
ประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมพัฒนาตำบลเขาขาว
เนื่องในวัน **"ท้องถิ่นไทย"** ประจำปี 2565 
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
เวลา **09.00 น.**
ณ ถนนสายหนองยูง - ป่ายาง ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง
ถนนสายหนองยูง-ป่ายาง จัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่ และทำกิจกรรม 5 ส.
มีอบ เสียม มีด พาน้ำมาช่วยกันได้เลย
สวมเสื้อสีเหลือง หรือชุดจิตอาสาพระราชทาน

ร่วมใจพัฒนา รักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความสุขของคนเขาขาว



วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. นายเชี่ยว เสนี นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาตำบลเขาขาว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการ ท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ในการทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้าริมถนน และตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง บริเวณถนนสาย หนองยูง - ป่ายาง

ลงพื้นที่แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค



วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. นายเชี่ยว เสนี นายกองค้การบรหิรส่วนตำบลเขาขาว พร้อมด้วยคณะผู้บรหิรองค์การบรหิรส่วนตำบลเขาขาว ช่างสำรวจจากการประปาภูมิภาค สาขาห้วยยอด กองช่างองค์การบรหิรส่วนตำบลเขาขาว ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางกขยายเขตประปาที่เชื่อมต่อระหว่งตำบล และได้ดำเนินการวัดแรงดันน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ ๕ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค

ประชุมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ตำบลเขาขาวอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565

**กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาขาว
อำเภอห้วยยอด**

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเชียว เสนี ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาขาว นายอุดม ใสพิสัย สาธารณสุขอำเภอห้วยยอด ที่ปรึกษากองทุนฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2565 แลวอนุมัติโครงการต่าง ๆ ตามแผนสุขภาพชุมชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

www.facebook.com/อบต.เขาขาว อ.ห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 147 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 075-271632

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเชียว เสนี ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาขาว พร้อมด้วยนายอุดม ใสพิสัย สาธารณสุขอำเภอห้วยยอด ที่ปรึกษากองทุนฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาอบต. บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบุรีรักษ์ และผู้แทนอสม. เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ และอนุมัติโครงการต่าง ๆ ตามแผนสุขภาพชุมชน